

Source :

เทคโนโลยี (ข่าว)

Date : 22 W.A. 2561

Page :

3

No :

**125 ศาลยุติธรรม โสโขงเท้า 21 พ.ค. นี้**

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายปณตพัฒน์ มหาดีตระกูล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้นำระบบกำไลข้อเท้า หรือ กำไล EM ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมและติดตามตัวบุคคล มาใช้กับผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยไม่มีหลักทรัพย์กับศาลนำร่อง 23 ศาล จากการประเมินผลแล้วพบว่า มีการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้ฝ่าฝืนบ้าง พยายามทำลายอุปกรณ์บ้าง ในบางรายแต่เป็นส่วนน้อยเท่านั้น

ดังนั้นสำนักงานศาลยุติธรรม จึงเห็นว่าสมควรนำระบบกำไลข้อเท้า (EM) มาใช้กับศาลทั่วประเทศที่เป็นศาลชั้นต้น รวมทั้งศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ เพิ่มเติมอีกรวม 125 ศาล จาก 250 ศาลทั่วประเทศ ในวันที่ 21 พ.ค. นี้เป็นต้นไป โดยมีศูนย์ควบคุม และติดตามกับผู้ใช้กำไล EM ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลยุติธรรมได้รับงบประมาณจัดซื้อกำไลข้อเท้า หรือ กำไล EM รวม 5,000 เครื่อง มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท เพื่อใช้กับผู้ต้องหา หรือจำเลยกับศาลนำร่อง 23 ศาล เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา อาทิ ศาลอาญา 500 เครื่อง ศาลจังหวัดมีนบุรี 500 เครื่อง ศาลอาญากรุงเทพใต้ กับศาลอาญารธนบุรีศาลละ 300 เครื่อง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 50 เครื่อง และศาลอื่น ๆ.

Source :

ไทยรัฐ (ข่าว)

Date : 22 พ.ค. 2561

Page :

15

No :

## เริ่มใช้ทั่วประเทศ. กำไรซื้อเท่า ติดตามผลท.

เริ่มใช้แล้วทั่วประเทศกำไรซื้อเท่าติดตามตัวผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นายปณตพัฒน์ มหาดีตระกูล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้นำระบบกำไรซื้อเท่า หรืออีเอ็ม เป็นอุปกรณ์ควบคุมและติดตามตัวบุคคลมาใช้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักทรัพย์ หลังจากนำมาใช้นำร่องกับศาล 28 แห่งจากการประเมินผลแล้วพบว่าใช้ได้เป็นอย่างดี มีผู้ฝ่าฝืนบ้างพยายามทำลายอุปกรณ์บ้างในบางรายแต่เป็นส่วนน้อยเท่านั้น สำนักงานศาลยุติธรรมเห็นว่าสมควรนำระบบกำไรซื้อเท่าไปใช้กับศาลทั่วประเทศที่เป็นศาลชั้นต้น และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง รวมทั้งหมด 125 แห่ง ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. นี้ นับเป็นวันที่เริ่มใช้ระบบกำไรซื้อเท่าอีเอ็ม

สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในประเทศไทย นายปณตพัฒน์กล่าวต่อว่า สำหรับคดีที่จะใช้กำไรซื้อเท่า นั้นไม่จำกัดคดี อาจเป็นคดีหลักทรัพย์รับของโจร วังราวทรัพย์ ยาเสพติดที่จำนวนไม่มาก หรือถ้าคดีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และไม่มีหลักทรัพย์ เพราะผู้ต้องหาบางคนอาจใช้ดุลพินิจปล่อยตัวโดยไม่มีหลักทรัพย์ ส่วนคดีที่มีอัตราโทษจำคุกสูงกว่า ศาลจะใช้ดุลพินิจให้ใส่กำไรซื้อเท่า โดยวางหลักทรัพย์บางส่วนก็ได้ หรือศาลอาจสั่งจำกัดพื้นที่การเดินทางหรือไม่จำกัดก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่พฤติการณ์ของคดี แต่การใส่กำไรซื้อเท่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วย

“หลังจากที่มีการทดลองใช้กำไรซื้อเท่าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กทม. จำนวน 123 เครื่อง ผลการประเมินเห็นว่าคุ้มค่าลดภาระการวิ่งหาเงินของผู้ต้องหานำมาใช้ประกันตัวลดภาระให้เรือนจำ เพราะจำนวนผู้ต้องขังน้อยลง รวมถึงไม่มีลักษณะที่เป็นการประจาน โดยวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. จะนำมาใช้อีกให้ครบ 5,000 เครื่อง สำหรับกำไรซื้อเท่าจะใช้ตั้งแต่ชั้นฝากขัง ชั้นพิจารณา และหลังคำพิพากษา จนกระทั่งถึงชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาอีกด้วย” นายปณตพัฒน์กล่าว

Source : มติชน

Date : 22 พ.ค. 2561

Page : 12

No: 61164533

## ผู้แทนศาลร่วมถกบ้านตุลาการ ขอทหารคุมปลูกป่าห้วงไม่สงบ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) จ.เชียงใหม่ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33 เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ปัญหาบ้านพักตุลาการ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วม อาทิ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ ธารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอแมริม และนางปรานอม ไชยจุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ผู้แทนจากศาล

ทั้งนี้ พล.ต.สาธิตเปิดเผยว่า เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความผิดของฝ่ายใด แต่เมื่อมีปัญหาแล้วก็ต้องหาทางแก้ไข ขณะนี้เดินทางมาถึงจุดของการฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกป่าต้นน้ำแม่จอกที่หายไป จุดนี้อาจจะเป็นจุดเล็กๆ หนึ่งจุดและเห็นได้ชัด แต่ยังมีปัญหาอื่นอีกมากหลังดอยสุเทพที่จะต้องรีบแก้ไขในอนาคต ไม่รวมสภาพแวดล้อมที่กำลังแห้งป่า ชยะ และน้ำเน่าเสีย เป็นปัญหาที่ต้องจัดการให้ได้ รวมทั้งคลองแม่ข่าที่มีการเริ่มแก้ไขปัญหาจากดำและเน่าเหม็นเพื่อให้น้ำไหลผ่านเมือง ให้เกิดสิ่งดีๆ กับเมืองเชียงใหม่

“วันนี้เชิญประชุมทุกฝ่าย เพื่อให้ชัดเจนว่าใครจะทำอะไร การปลูกป่าฟื้นฟูอยากเห็นการปลูกป่าที่ไม่ใช่สวนหย่อม ถือเป็นเรื่องท้าทายมากกว่าจะมีคนมาร่วมกันฟื้นฟูป่ามากแค่ไหน และฝ่ายทหารจะทำหนังสือขอเข้าพื้นที่คู่ไปกับฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะดูแลไม่ให้ประชาชนเข้าไปทำให้เสียหายต่อ

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง” ผบ.มทบ.33 กล่าว

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กล่าวว่า ในส่วนของการฟื้นฟูมีแผนเร่งด่วนและแผนระยะยาว ในวันที่ 29 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ดังนั้น ในวันเข้าปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าดอยสุเทพในวันที่ 27 พฤษภาคม จะใช้ชื่อว่าโครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบรับที่จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และคาดว่าจะมีประชาชนและหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 2,000 คน รวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 5 จำนวน 50 คนเข้าร่วมด้วย

นางปรานอมกล่าวว่า ขณะนี้ในส่วนของศาลรอฟังคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพราะพื้นที่ยังเป็นของศาลอยู่ จึงขอให้ทหารช่วยจัดกำลังดูแลให้ในวันที่จะมีการเข้าพื้นที่มาปลูกป่า เพราะหวังว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาเกรงว่าจะไม่สงบเรียบร้อย แต่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเป็นเจ้าภาพการปลูกป่าทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ไปยังเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไร

ส่วนปัญหาขยะที่กองทัพอากาศรั้วข้างบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารบ้านพัก 45 หลังนั้น ทราบเรื่องก่อนหน้านี้อแล้ว และได้ประสานให้ผู้รับเหมารีบดำเนินการแก้ไขด่วนแล้ว ยอมรับว่าไม่ทราบมาก่อน แต่ได้ให้เอกชนที่รับผิดชอบงานจัดการปัญหาแล้ว โดยย้ำว่าให้เสร็จก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

<b>MIC</b>	<b>MATICHON</b> <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source :	ไทยโพสต์	
Date : 22 พ.ค. 2561	Page : 10	No :

**ติดป้าย 6 จุดเมืองเชียงใหม่ป้ายบ้านพักศาล<sup>10</sup>**

เชียงใหม่ • ที่บริเวณแจ่งกุเอียง ในตัวเมืองเชียงใหม่ แกนนำเครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนการเรียกร้องให้รื้อถอนอาคารบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เชียงดอยสุเทพ โดยนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ แกนนำกล่าวว่า กลุ่มยังมีความเป็นห่วงเรื่องการยื้อเวลา และหากยังไม่มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวตามผลการเจรจาจะไม่สามารถเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูป่าตามเจตนารมณ์ได้ ทั้งนี้ได้มีการติดป้ายแสดงสัญลักษณ์ว่า “จนกว่าจะรื้อ” ในจุดสำคัญ 6 จุดของเมือง คือ สะพานนวรัฐ สะพานนครพิงค์ ประตูช้างเผือก แจ่งกุเอียง สะพานใกล้ศาลอุทธรณ์ภาค 5 และตลาดต้นพยอม โดยจะไม่นำออกจนกว่าจะมีการรื้อถอนอาคารออกไป เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการแต่งตั้งคณะทำงาน 2 ชุดตามที่ตกลงไว้ นอกจากนี้ยังขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั่วประเทศแสดงความเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกันผ่านทางเพจทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ